
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565   

ณ ห้องประชุมดอกเอ้ืองเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
************************************* 

ผู้มาประชุม 
 1. นายเพียร   วงค์คำ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายนิกร   บานมีทะ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 3. นายนาวิน   อินทริง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
 4. นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 1 
 5. นายสนั่น   ภักด ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 2 
 6. นายไสว   จันทะภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 3  
 7. นายหนูเกนท์   สิงห์งอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 6 
 8. นายธวัชชัย   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 7 
 9. นายนวน   ต้นนาจาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 8 
 10. นายบุญชัย   ต้นกันยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 9  
 11. นายแดน   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 10 
 12. นายระดม   ทองสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 12 
 13. นายพัชระ   โมเหลา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที ่13 
 14. นางสาวประไพ  คล้ายคลึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 14 
 15. นายอภิเศรษฐ์   อุบลเกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที ่15 
 16. นายสวยศิลป์   อินทริง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 16 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายพจนารถ   พิมสาน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายพรชัย     แสนเสิก   หัวหน้าสำนักปลัด 
 3. นายสมภพ    สอนชา   ผู้อำนวยการกองช่าง 
 4. นางสาวจิรวรรณ  ด่างเกษี  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 5. นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 (ไม่มี) 
   
 

/เปิดประชุม… 
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เปิดประชุมเวลา   09:30   นาฬิกา 
 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้มาประชุม จำนวน 16 คน ผู้ไม่มาประชุม ไม่ม ีครบองคป์ระชุม และผู้เข้าร่วม 
ประชุม จำนวน 5 คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเพียร  วงค์คำ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  เรียนท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม นายเพียร  วงค์คำ 

ประธานสภา อบต.บ้านเอ้ือง ขอเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2565 กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ กระผมไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ มีท่านใดจะแจ้งต่อที่ประชุมสภา อบต.
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งทีผ่่านมา  

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3   
  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
เลขาฯ สภา อบต.  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมได้แจกเอกสารรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการ
แก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งแก้ไขได้นะครับ 

ประธานสภา อบต.  มี ส.อบต. ท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา 
อบต.บ้านเอื้อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2565 วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หรือไม่  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จำนวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม 
สภา อบต.บ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
เมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภา อบต.)   

 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา อบต. 5.1  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   วาระท่ี 2 (แปรญัตติ) 

   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
                     แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50, ข้อ 51 

 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งรายงานสรุปผลของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อที่ประชุม 
 สภา อบต.บ้านเอ้ือง  เชิญท่านนิกร  บานมีทะ ครับ 

นิกร  บานมีทะ  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
ประธาน คกก.แปรญัตติ กระผมขอแจ้งรายงานสรุปผลของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

- ในวันพฤหัสบดี ที ่11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 
ดอกเอ้ืองเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้จัดประชุมครั้งแรกเพ่ือคัดเลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้  
นายนิกร  บานมีทะ เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ และนายแดน  มีมา เป็นเลขานุการ 
กรรมการแปรญัตติ ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 

   1. นายนิกร     บานมีทะ  ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นายสนั่น     ภักดี  กรรมการแปรญัตติ 

   3. นายแดน      มีมา  เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 
จากนั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่รอรับการยื่นเสนอคำแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จากผู้บริหารและสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้มายื่นเสนอคำแปรญัตติ 
- ในวันศุกร์ ที ่12 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 
ดอกเอ้ืองเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่
รอรับการยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
จากผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้มายื่น
เสนอคำแปรญัตติ 

   - ในวันเสาร์ ที ่13 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 
ดอกเอ้ืองเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง คณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมเพ่ือ
พิจารณาสรุปผลการยื่นขอเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2566 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้มายื่นเสนอคำแปรญัตติ และตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติ จำนวน 3 เสียง เป็นเอกฉันท์  เห็นชอบ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่างเดิม  

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอรายงานสรุปผลการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง  
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ นายนิกร   บานมีทะ  ประธานกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภา อบต.  ตามรายงานสรุปผลของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีสมาชิกสภา อบต.และผู้บริหาร มายื่นขอแปรญัตติ ไม่มีแก้ไข  

  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.
บ้านเอื้อง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
วาระท่ี 2 (แปรญัตติ) หรือไม่ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ  จำนวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2566 ร่างเดิม (งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภา อบต.) 

 ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 
                   พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12:00 – 13:00 นาฬิกา 
 

ประธานสภา อบต.  5.2  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
วาระท่ี 3 (การลงมติ) 

  - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา 46 (2) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 

  เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบวาระท่ี 2 (แปรญัตติ) เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน
วาระท่ี 3 (การลงมติ) ในวาระนี้ไม่มีการอภิปรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ 
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ กระผมขอมติที่ประชุม สภา อบต.บ้านเอ้ือง เห็นชอบ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.บ้านเอื้อง  
จำนวน 70,000,000 บาท  หรือไม่ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จำนวน 15 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.บ้านเอ้ือง  

  (งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภา อบต.) 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือเรื่องด่วนที่จะแจ้งหรือสอบถาม 
  หรือไม่ครับ เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน  เรียนท่านประธานสภา อบต. ส.อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบคุณ ส.อบต. 
นายก อบต.  ทุกท่าน ที่ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลบ้านเอ้ืองต่อไปครับ ในส่วนของการ 
ขออนุมัติใช้เงินสะสม มี 4-5 รายการที่ต้องใช้เงินสะสมไล่เรียงตามหมู่บ้านก็จะมี ดังนี้ 

  - บ้านนาจาน ใช้ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - บ้านดอนถ่อน ใช้ซ่อมแซมถนน 
  - บ้านก่อ ใช้ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - บ้านนาดี ใช้ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - บ้านหนองผือ ใช้ซ่อมแซมห้วยกินปลา  
  ส.อบต.บ้านเอ้ือง ท่านใดมีความจำเป็นในพ้ืนที่ของท่านที่ต้องการซ่อมแซมแก้ไข ขอให้แจ้ง 

ส่งเรื่องให้ อบต.บ้านเอ้ือง ทั้งหมดที่ทำไปเป็นผลงานของทุกคนร่วมกันครับ และอีกอย่างหนึ่งที่
ต้องการทำคือจัดซื้อรถขยะ เพราะการเก็บขยะของเราปัจจุบัน 1 สัปดาห์ เก็บขยะ 1 ครั้ง  

  รถขยะไม่เพียงพอ การทำ MOU การจัดการขยะร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแพง ไม่ใช่ข้อบังคับ 
  แต่เป็นภาคีความร่วมมือมีค่าใช้จ่ายเก็บขยะตันละ 350 บาท ถ้าหากลดราคาเหลือตันละ 200 

บาท ก็คงตกลง เพราะการจัดการขยะของ อบต.บ้านเอ้ือง ใน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายประมาณ 
300,000 บาท บางครั้งมีการฝังกลบขยะ แต่ช่วงนี้ฤดูฝนทำการเผาขยะไม่ได้ ทำให้ใช้วิธีฝังกลบ
ขยะแทน ใช้งบประมาณครั้งละ 30,000-40,000 บาท ในการประชุมวิสามัญครั้งต่อไป กระผม 

  จะขออนุมัติใช้เงินสะสม กระผมจะใช้เงินทุกบาทให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ 
ประธานสภา อบต.  เรื่องขยะที่ทำ MOU กับ เทศบาลตำบลบ้านแพง ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับ เชิญท่าน

นายก อบต. ครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน  เรียนท่านประธานสภา อบต. ถ้าหากสภา อบต.บ้านเอ้ือง มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบล 
นายก อบต.  บ้านแพง ดำเนินการจัดการขยะได้ ไม่ใช่จะทำได้ทันทีจะต้องไปทำ MOU กับ กรม เป็นเรื่อง

ใหญ่พอสมควร ต้องมีขยะมากพอที่จะนำไปทำพลังงานไฟฟ้า ครับ 
ประธานสภา อบต.  มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสนั่น   ภักด ีครับ 
นายสนั่น   ภักดี  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ส.อบต.ม.2  กระผมขอฝากฝ่ายบริหารในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งบเพ่ิมขึ้นทุกปีขอให้

จัดสรรงบเพ่ิมขึ้นทุกหมู่บ้านด้วยครับ ขอให้ถนนเต็มทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านเดี่ยวขอให้เพ่ิมงบให้
มากขึ้นครับ 
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นายพจนารถ  พิมสาน  เรียนท่านประธานสภา อบต. กระผมจะมองความจำเป็นทั้งตำบลบ้านเอ้ือง ท่าน ส.อบต. 
นายก อบต.  มีอะไรขอให้แจ้งกระผมโดยตรงว่าหมู่บ้านมีความจำเป็นเร่งด่วนจะใช้งบประมาณ กระผมพร้อม

ที่จะทำให้ทุกหมู่บ้าน ปีต่อไปการพัฒนาคงจะเป็นไฟฟ้าค่อยๆ ขยายเขตไฟฟ้า  
ประธานสภา อบต.  ปีต่อไปขอฝากผู้บริหารเพิ่มงบสรรจัดให้หมู่บ้านเพิ่มขึ้น เพราะราคาสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 
  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
นายสมภพ  สอนชา    เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  การประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมได้แจ้งให้ ส.อบต.ให้ส่งเรื่องฝารางระบายน้ำที่ชำรุด ถ้าหาก

หมู่บ้านไหนเสร็จแล้ว ขอให้นำส่งได้เลยนะครับ เพ่ือจะให้งานธุรการลงรับหนังสือ ขณะนี้มี 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 ที่ส่งเรื่องเรียบร้อยแล้ว ขอนำเสนอตัวอย่างหนังสือนำส่งครับ หลังเลิก
ประชุมท่านสามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้ครับ 

ประธานสภา อบต.  ฝารางระบายน้ำที่ชำรุดหมู่บ้านไหนยังไม่นำส่ง ขอให้เร่งนำส่ง อบต.บ้านเอ้ือง ด้วยนะครับ  
ท่านนายก อบต.จะได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการให้ครับ เชิญท่านระดม  ทองสี ครับ 

นายระดม  ทองสี  เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ส.อบต.ม.12  การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายปีงบ 2566 ถือว่าฝ่ายบริหารจัดทำได้ดีครับ 
  งบพัฒนาหมู่บ้านได้หมู่ละ 480,000 บาท ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ลดไป 20,000 บาท แต่ก็ไม่

เป็นไรปีต่อไปก็ขอให้ได้เต็ม 500,000 บาท เหมือนเดิมนะครับ เพราะการจัดทำงบประมาณที่
ผ่านมาจะไม่ค่อยลงตัวมีการอภิปรายหลายประเด็น ปีที่ผ่านมาปีงบ 2565 จำนวน 22 โครงการ 

  งบโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้องแบ่งไปใช้เงินสะสมประมาณ 570,000 กว่าบาท แต่ปีงบ 2566 
  ยังไม่ใช้เงินสะสมนะครับ 2 ปี ที่ผ่านมาใช้เงินสะสมในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ  

เงินรายได้ก็เพ่ิมข้ึนมาประมาณ 2,000,000-3,000,000 บาท ปีงบ 2566 ยังสามารถทำงบได้ 
  แต่ก็มีบางหมวดที่งบเพ่ิมข้ึนมา บางหมวดก็ลดถือว่าเป็นธรรมดา งบพัฒนาหมู่บ้านเราก็ลดไป 
  20,000 บาท ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าเงินสะสมจะนำไปใช้บางหมู่บ้านที่จำเป็นเร่งด่วน 
  ฝ่ายบริหารทำข้อบัญญัติงบประมาณได้ดี ไม่มีการอภิปรายโต้เถียงโต้แย้งอะไรกัน ปีที่ผ่านมา 
  งบประมาณ 66,534,600 บาท มีการนำเงินสะสมออกมาทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน แต่ปีงบ 

2566 งบประมาณ 70,000,000 บาท ยังไม่ใช้เงินสะสมในการจัดทำงบประมาณ กระผม
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่จัดสรรงบประมาณให้ลงตัว กระผมก็มีแค่นี้ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธานสภา อบต.  สำหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบ 2566 ถือว่าฝ่ายบริหารทำงานได้ตรง
กรอบ แต่ ส.อบต.ดูไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะเวลากระชั้นชิด ทำให้ไม่ค่อยได้อภิปรายกัน ปีหน้า 

  ฝ่ายบริหารคงจะทำให้เร็วกว่าปีนี้นะครับ ปีนี้อาจจะติดขัดบ้างเล็กน้อย และโครงการพัฒนา
หมู่บ้านปีต่อไปก็ขอให้เพ่ิมงบตามที่คุยกันไว้ เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ 
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นายพจนารถ  พิมสาน  เรียนท่านประธานสภา อบต. ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีไม่ใช่จะ 
นายก อบต.  สามารถทำได้ทันที ต้องรอหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือจาก

อำเภอศรีสงคราม บางปีมีหนังสือสั่งการปีที่ผ่านมาให้ดำเนินการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ บางปีให้
จัดทำโครงการเทิดไท้องค์ราชัน การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณมีหนังสือสั่งการประมาณ  
10 ฉบับ แต่ละปีเหตุที่ล่าช้าต้องดูรายได้ของรัฐบาลอีกจะจัดสรรให้ อบต.เท่าไหร่ เช่น การจ่าย
เบี้ยผู้สูงอายุต้องรายงานจำนวนผู้สูงอายุให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบก่อน แล้วค่อย
จัดสรรงบให้ ก็มีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ค่าอาหารกลางวันเพ่ิมขึ้นต้องจัดสรรงบเพ่ิมขึ้น ขอเรียนให้ 
ทุกท่านทราบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.  สำหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 จะนำเสนอนายอำเภอ 
ลงนามอนุมัติและประกาศใช้ ในปีงบประมาณ 2566 จะเริ่มใช้ดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม 
2565  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว 
กระผมขอขอบคุณท่านนายก อบต. ส.อบต.บ้านเอื้อง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาประชุม
ในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
ครั้งนี้ครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  16:00   นาฬิกา 
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                           ฤทัยชนก   สร้อยดั้น              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        (นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น) 
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

                           นาวิน   อินทริง       ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 

        (นายนาวิน   อินทริง) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565  

 

                                 สนัน่   ภักด ี           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสนั่น   ภักดี) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่2 

 

                               สุรศกัดิ์   จำปาซ้อน          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่1 

 

                                พัชระ   โมเหลา    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายพัชระ   โมเหลา) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่13 

 
 

   เพียร   วงค์คำ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

    (นายเพียร   วงค์คำ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 
  
 



 

  
   
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 


